

Thuận Hạnh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

THƯ NGỎ

Vận động xây dựng quỹ khuyến học trường Tiểu học Nguyễn Việt Xuân

Kính gửi: - Quý cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm;
- Quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Việt Xuân.

“Khuyến học, khuyến tài” là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, thể hiện đạo lý “Học để làm người” của Nhân dân Việt Nam.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục xã Thuận Hạnh phát triển mạnh toàn diện, tiến bước theo xu thế phát triển của nền giáo dục của cả nước, của tỉnh, của huyện. Xin thay mặt Hội Khuyến học trường Tiểu học Nguyễn Việt Xuân, xin gửi lời tri ân đến toàn thể các cấp các ngành, các tổ chức xã hội, các công ty, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân, những người con quê hương đang làm ăn sinh sống trên mọi miền Tổ Quốc và định cư ở nước ngoài có tấm lòng vàng, thời gian qua đã luôn sát cánh cùng địa phương chăm lo trong sự nghiệp giáo dục.

Kính thưa quý vị, nền giáo dục của xã nhà ngày càng phát triển mạnh trong đó công tác Khuyến học, khuyến tài đang tập trung đẩy mạnh phát triển toàn diện trong sự nghiệp giáo dục, cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Không ngừng nâng cao đạo lý khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học là một chủ trương lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về việc đổi mới sự nghiệp giáo dục, xây dựng nước ta thành một xã hội học tập. Chủ trương đó phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thời đại, các địa phương trên cả nước nói chung, địa phương xã Thuận Hạnh- trường Tiểu học Nguyễn Việt Xuân nói riêng đã quyết tâm làm tốt công tác giáo dục.

Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập Quốc tế, vì sự nghiệp “Trồng người” vì lợi ích trăm năm để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

Trong những năm qua tập thể CB-GV-NV và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Việt Xuân đã tranh thủ sự quan tâm của cấp trên, sự ủng hộ của các thế hệ quý phụ huynh và học sinh, đặc biệt là mạnh thường quân, là cựu học sinh của trường. Để tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh

khó khăn vươn lên trong học tập, tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích trong các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao.....

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động, nhưng nguồn quỹ sử dụng trong phạm vi trường còn hạn hẹp nên hiệu quả công tác “Khuyến học, khuyến tài” chưa cao. Vì vậy để có thêm nguồn lực lâu dài, đáp ứng yêu cầu của lộ trình trường Chuẩn Quốc gia; kịp thời động viên cho các em em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, học sinh đạt các thành tích. Ban giám hiệu trường phối kết hợp với Hội khuyến học phát động, kêu gọi xây dựng “Quỹ khuyến học trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân”.

Nhà trường tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, các thầy giáo, cô giáo, nhân viên, cựu học sinh và phụ huynh của trường qua các thể hệ chung tay góp sức để Quỹ Khuyến học có một số nguồn lực đủ lớn, đủ mạnh, góp phần xây dựng một ngôi trường vững mạnh trong ngôi trường giáo dục huyện nhà.

Mọi góp ý xin gửi về Ban quản lý Quỹ Khuyến học trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thông qua đại diện:

Thầy Phan Viết Hoan: Phó Hiệu trưởng (SĐT: 0986790727).

Thầy Trần Văn Cương: Chủ tịch Công đoàn (SĐT: 0812594279).

Ban quản lý quỹ khuyến học Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của quý vị trong công tác “Khuyến học, khuyến tài” của nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T/M. BAN QUẢN LÝ QUỸ KHUYẾN HỌC



Phan Viết Hoan
Phó Hiệu trưởng